



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๒๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีหลักสูตรที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA ซึ่งกรรมการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนระดับ ASEAN University Network ทั้งนี้ สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้หาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วพบว่า ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอกดังกล่าวมีอัตราค่อนข้างสูง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคุณภาพฯ จึงได้ดำเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพ AUN QA เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาโดยพิจารณาในอัตราเหมาจ่ายสำหรับบุคคลภายนอก ดังนี้

ประธานกรรมการภายนอก	ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาทต่อครั้ง
กรรมการภายนอก	ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อครั้ง
เลขานุการ (บุคคลนอกคณะ)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขรายละเอียดก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ปรับเพิ่มความในข้อ (๒) การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการภายใน ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๒. ให้ตัดข้อความในข้อ ๒ วรรคหนึ่ง “ทั้งนี้ สำหรับกรรมการประเมินคุณภาพที่เป็นบุคลากรภายใน ใช้การเบิกจ่ายในอัตราเดิม ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘” ออก

ทั้งนี้ สำนักงานคุณภาพฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานคุณภาพฯ ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศฯ โดยให้ตัดข้อความในข้อ (๔) ออก ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและเสนออธิการบดีลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ